

**Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại
kỳ họp thứ 2 - HĐND huyện Văn Bàn khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021**

Căn cứ Báo cáo số 271/BC - UBND ngày 13/7/2016 của UBND huyện Văn Bàn về kết quả trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri tại Hội nghị cử tri giữa cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2016 – 2021, UBND huyện đã tiếp thu và chỉ đạo các cơ quan chuyên môn kiểm tra, xem xét và trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của UBND huyện cụ thể như sau:

1. Cử tri xã Nậm Xé đề nghị huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn có thẩm quyền giám sát việc cung ứng giống lúa mới của Cửa hàng vật tư trên địa bàn huyện, các giống lúa mới có tỉ lệ chắc hạt thấp so với các giống lúa cũ trước đây:

Trả lời:

Trước mỗi mùa vụ UBND huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai tới UBND các xã, thị trấn để hướng dẫn cơ cấu giống và triển khai đăng ký chủng loại và số lượng giống. Tuy nhiên, việc kiểm tra các cửa hàng giống trên địa bàn các xã, UBND các xã còn chưa thực hiện đảm bảo, vẫn để người dân tự mua giống trôi nổi ngoài thị trường. Để giúp người dân lựa chọn đúng cơ cấu, địa chỉ cung ứng, yêu cầu:

- UBND xã tăng cường tuyên truyền cho Nhân dân sử dụng các giống lúa đảm bảo cơ cấu chung của huyện và thực hiện triển khai canh tác một đến hai giống trên địa bàn xã để tiện quản lý chất lượng và số lượng giống. Tăng cường kiểm tra các cửa hàng giống và vật tư trên địa bàn xã mình quản lý.

- Đối với các giống lúa mua ở các cửa hàng trên địa bàn tuyên truyền Nhân dân giữ lại vỏ bao bì, ghi rõ ngày tháng và lấy hóa đơn bán hàng để có căn cứ khi xảy ra tình trạng tranh chấp khi giống có vấn đề.

2. Cử tri các xã Tân An, Tân Thượng, Sơn Thủy phản ánh tình trạng nhiều hộ dân sử dụng thuốc diệt cỏ khi làm nương rẫy gây ảnh hưởng đến nguồn nước sinh hoạt và môi trường sống của Nhân dân trên địa bàn, đề nghị các cơ quan chức năng của huyện kiểm tra và có biện pháp xử lý triệt để:

Trả lời:

Ý kiến trên đã được UBND huyện giao cho phòng NN & PTNT huyện kiểm tra, qua kiểm tra thực tế tại địa bàn 3 xã Tân An, Tân Thượng, Sơn Thủy cho thấy người dân chủ yếu sử dụng thuốc diệt cỏ cho việc canh tác sắn (thời gian phun chủ yếu vào tháng 01 đến 2/2016). Việc phun thuốc còn mang tính tự phát, chưa đảm bảo, chưa thu gom vỏ thuốc diệt cỏ đúng nơi quy định. Một số hộ phun thuốc khi trời sắp mưa làm thuốc diệt cỏ chảy theo dòng nước gây ô nhiễm cho nguồn nước sinh hoạt và môi trường.

Ngoài ra còn xảy ra hiện tượng công nhân của Hạt quản lý đường bộ xã Sơn Thủy sử dụng thuốc diệt cỏ 2 bên đường để giảm nhân công phát dọn thủ công gây ảnh hưởng trực tiếp tới người dân sống ở hai bên đường.

Để không xảy ra tình trạng trên, UBND huyện yêu cầu:

- UBND xã tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân, khuyến cáo nhân dân không lạm dụng thuốc BVTV, sử dụng thuốc có nguồn gốc, nằm trong danh mục cho phép và tăng cường dùng các chế phẩm sinh học và xây dựng các điểm thu gom các chai lọ, bao bì thuốc BVTV đã được sử dụng.

- Tuyên truyền, chuyển đổi diện tích trồng sắn sang trồng rừng (*đặc biệt là khu vực đầu nguồn*).

- Hạt bảo trì đường bộ chỉ đạo công nhân tuyệt đối không sử dụng thuốc diệt cỏ 2 bên đường thay thế nhân công thủ công và phối hợp với UBND xã tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện của công nhân kịp thời xử lý các vi phạm để đảm bảo an toàn cho môi trường.

3. Cử tri xã Võ Lao, Nậm Mả phản ánh hiện nay có dự án trồng rừng trong vùng đầu nguồn suối Nậm Mả, đề nghị UBND huyện kiểm tra, giám sát việc bảo vệ và phát triển rừng, tránh gây ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt và sản xuất của Nhân dân thuộc 3 xã Văn Sơn, Võ Lao, Nậm Mả:

Trả lời:

Về việc này, UBND huyện giao Phòng Nông nghiệp và PTNT chủ trì phối hợp với Hạt Kiểm lâm, Ban quản lý rừng phòng hộ, UBND xã Nậm Mả tiến hành kiểm tra, xem xét dự án trồng rừng thay thế của Công ty Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung, kết quả kiểm tra cụ thể (tại Báo cáo số 43/BC - PNN ngày 24/6/2016 của phòng NN & PTNT báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện dự án trồng rừng thay thế của Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung trên địa bàn xã Nậm Mả). Ngày 13/7/2016 UBND huyện đã ban hành Quyết định số 456/QĐ - UBND về việc xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản đối với Hợp tác xã Tây Bắc với tổng số tiền phạt quy định là **85.000.000 đồng** (*tám mươi năm triệu đồng chẵn*) đồng thời yêu cầu HTX Tây Bắc và UBND xã Nậm Mả lập bản cam kết về việc thi công dự án trồng rừng thay thế của Công ty.

4. Cử tri xã Dương Quỳnh đề nghị có biện pháp ngăn chặn hiệu quả việc người dân lấn chiếm đất rừng phòng hộ gây ảnh hưởng đến nguồn nước sinh hoạt của Nhân dân trên địa bàn:

Trả lời

Về việc này, Ban quản lý rừng phòng hộ huyện đã có buổi làm việc với Lãnh đạo UBND xã Dương Quỳnh khẳng định: Có 01 người dân xã Dàn Thành và một số người dân của thôn 2 xã Dương Quỳnh có lấn chiếm đất rừng tại thôn 2 và 3 (Mường B) nhưng là đất rừng của UBND xã Dương Quỳnh quản lý và thuộc thẩm quyền giải quyết của xã.

UBND xã Dương Quỳnh đã giao cho đồng chí Phó chủ tịch xã, 01 đồng chí cán bộ lâm nghiệp xã và 01 đồng chí cán bộ kiểm lâm phụ trách địa bàn đi kiểm tra và có biện pháp xử lý. Hiện nay đang trong quá trình đi kiểm tra.

5. Cử tri các xã xã Dương Quỳnh, xã Minh Lương, xã Chiềng Ken đề nghị nâng cấp các tuyến đường giao thông nông thôn từ QL279 đi thôn Pom Khén xã Minh Lương, Từ QL279 đi thôn Nậm Hóc xã Dương Quỳnh, mở mới đường thôn 7, xã Chiềng Ken. Đầu tư xây dựng cầu bằng bê tông tuyến đường Dương Quỳnh - Nậm Chày (thay cầu sắt hiện nay đã xuống cấp) phục vụ 3 xã Dương Quỳnh, Dàn Thàng, Nậm Chày:

Trả lời:

- Tuyến đường Pom Khén xã Minh Lương: Danh mục tuyến đường đã được đăng ký đầu tư đường cấp phối năm 2016 với chiều dài 1,14km tại văn bản số 1847/UBND-TH ngày 7/12/2015 của UBND huyện Văn Bàn gửi Sở Giao thông vận tải tỉnh Lào Cai.

- Từ QL279 đi thôn Nậm Hóc xã Dương Quỳnh: Nội dung này vào tháng 10/2015 Văn Phòng điều phối NTM huyện, Phòng Kinh tế và Hạ tầng và UBND xã Dương Quỳnh đã phối hợp thống kê rà soát danh mục để đầu tư năm 2016, tuyến đường QL279 đến thôn 12 (điểm đầu QL279 đến điểm cuối Nậm Hóc) với chiều dài 4,5km đổ BTXM mặt đường 3m, chiều dày 16cm và thi công các công trình công thoát nước ngang đường. Đến tháng 02/2016 Ban quản lý dự án huyện đã chủ trì phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng, UBND xã Dương Quỳnh kiểm tra, lập danh mục để chuẩn bị đầu tư thuộc nguồn vốn JCA với quy mô xây dựng đường cấp A, mặt đường rải nhựa với chiều dài 12km đến trung tâm các thôn 10, thôn 11, thôn 12 (thôn Tùn Dưới, thôn Tùn Trên, Thôn Nậm Hóc) đã trình tỉnh.

- Mở mới đường thôn 7, xã Chiềng Ken: Đề nghị UBND xã thống kê rà soát danh mục đúng theo đề án đã được phê duyệt (đề án NTM xã) và tổ chức họp thôn bản triển khai các nội dung về việc đầu tư tuyến đường, giải phóng mặt bằng huy động hiến đất làm đường giao thông, lập danh mục đề nghị đầu tư thể hiện rõ quy mô xây dựng, (chiều dài, điểm đầu, điểm cuối, hiện trạng, quy mô xây dựng, số công trên tuyến....) gửi về Phòng Kinh tế và Hạ tầng; Phòng tài chính – Kế hoạch, Văn Phòng điều phối NTM huyện tổng hợp báo cáo UBND huyện đăng ký với tỉnh, cơ chế đầu tư công tình thực hiện theo Quyết định số 28/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

- Đầu tư xây dựng cầu bằng bê tông tuyến đường Dương Quỳnh - Nậm Chày (thay cầu sắt hiện nay đã xuống cấp) phục vụ 3 xã Dương Quỳnh, Dàn Thàng, Nậm Chày: Nội dung này Phòng Kinh tế và Hạ tầng đang tham mưu cho UBND huyện xây dựng kế hoạch mới các Sở ngành của tỉnh tổ chức kiểm tra thực tế công trình cầu, để đánh giá cụ thể và có phương án báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét.

6. Cử tri các xã Dàn Thàng, Nậm Tha đề nghị đầu tư xây dựng đường điện 0,4kv cho thôn, bản của các xã trong huyện chưa có điện để phục vụ sản

xuất và sinh hoạt của người dân thay thế các tuyến điện dân sinh không đảm bảo an toàn mạng lưới điện:

Trả lời:

Đến nay trên địa bàn huyện Văn Bàn có 245/271 thôn bản đã có điện, đạt 90,4%. Có 17.173/18.494 hộ đã được sử dụng điện lưới Quốc gia, đạt 92,86%. Còn 26 thôn bản, 1321 hộ của 13 xã chưa có điện. Theo Quyết định số 2040/QĐ-UBND 23/7/2014 của UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình cấp điện nông thôn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2013-2020, theo đó huyện Văn Bàn có 56 thôn bản của 15 xã nằm trong dự án được phê duyệt; theo Quyết định số 1855/QĐ-EVN NPC ngày 20/6/2014 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc có về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng dự án mở rộng, cải tạo lưới điện cho các xã vùng sâu, vùng xa tại tỉnh Lào Cai vay vốn ADB - vốn dự cấu phần 1; Quyết định số 61/QĐ-EVN NPC Ngày 09/01/2015 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc phê duyệt TKBVTC-TDT dự án mở rộng, cải tạo lưới điện cho các xã vùng sâu, vùng xa tại tỉnh Lào Cai vay vốn ADB- vốn dự cấu phần 1, huyện Văn Bàn có 41 thôn bản, trong đó có 13 thôn bản thuộc các thôn bản chưa có điện được đầu tư mới (gồm thôn Pom Khén xã Minh Lương; thôn 10, thôn 11, thôn 12 xã Dương Quỳnh; thôn Ít Nộc 1, thôn Ít Nộc 2 xã Làng Giàng; thôn Bẻ 4, thôn Thi, thôn Thi 1, thôn Phúng, thôn Hát Tình, thôn Tăng Pậu xã Chiềng Ken; thôn Nậm Lạn xã Nậm Dạng) và 28 thôn bản có điện được cải tạo, thay thế, bổ sung kéo dài đường dây và trạm biến áp (gồm thôn 17, thôn 5, thôn 9 của xã Dương Quỳnh; thôn Nậm Bó 1(Bản Hành), thôn Nậm Bó, thôn Giàng 2, thôn Lập Thành, thôn Nà Tiềm, thôn Nà Bay xã Làng Giàng; thôn Lảng 2, thôn Pom Niều, thôn Nà Trà, thôn Pom Quân, thôn Nà Lui, thôn Bô 2, thôn Bô 1 xã Khánh Yên Hạ; thôn Chăm Lang, thôn Đồng Qua, thôn Lâm Sinh, thôn Hin Ban, thôn Khổi Ai, thôn Phú Mậu, thôn Bản Liềm xã Liềm Phú; thôn Bẻ 2 A, thôn Ken 3, xã Chiềng Ken; thôn Xuân Sang 2, thôn Khe Bàn 1, Khe Bàn 2 xã Tân An.

Còn lại 13 thôn bản chưa có điện không nằm trong danh mục của Quyết định số 1855/QĐ-EVN NPC ngày 20/6/2014 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc, (gồm thôn Bản mới, thôn Phìn Hồ, thôn Mà Sa Phìn xã Nậm Xây; thôn Nậm Con xã Thảm Dương; thôn Nậm Càn, thôn Nậm Hò của xã Dàn Thàng; thôn Khâm Trên, thôn Khâm Dưới, thôn Tà Moòng xã Nậm Chày; thôn Thùng 1, thôn Thùng 2 của xã Tân Thượng; Thôn Nà Nheo xã Khánh Yên Hạ; thôn Khe Nà xã Nậm Tha), theo Quyết định số 2040/QĐ-UBND 23/7/2014 của UBND tỉnh Lào Cai thì các thôn bản trên đã có trong danh mục dự án, thực hiện đầu tư giai đoạn II, năm 2016-2020. Tại Thông báo Kết luận số 16/TB-VPUBND ngày 19/01/2016 của Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai, tiêu chí điện là 1 trong 8 tiêu chí phân đấu hoàn thành giai đoạn 2016-2020.

7. Cử tri xã Minh Lương, Nậm Xây đề nghị có biện pháp ngăn chặn, xử lý triệt để các tụ điểm buôn bán ma túy trên địa bàn 2 xã:

Trả lời:

Đảng ủy, Lãnh đạo Công an huyện đã thường xuyên quan tâm, chỉ đạo sát sao, quyết liệt các lực lượng chức năng thuộc công an huyện tăng cường công tác nắm tình hình, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ tập trung phát hiện, đấu tranh, triệt phá các tụ điểm mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn các xã, thị trấn của huyện. Kết quả trong thời gian vừa qua đã thu được những thành tích đáng ghi nhận, nhiều tụ điểm mua bán trái phép chất ma túy đã được bóc gỡ, trong đó có những vụ thu giữ số lượng ma túy lớn nhất trong khoảng thời gian hơn chục năm gần đây, điển hình như vụ bắt quả tang đối tượng Giàng A Páo, sinh năm 1962, HKTT tại thôn Phù Lá Ngày - Nậm Xây - Văn Bàn, về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 968.98 gam thuốc phiện, 75.97 g hêrôin. Tính từ đầu năm 2016 đến nay Công an huyện đã bắt, khởi tố 12 vụ, 15 bị can về tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy. Thu giữ 163,8 gam heroin, 968.98 gam thuốc phiện. Trong đó truy bắt tại xã Minh Lương 03 vụ, Liêm Phú 01 vụ, Khánh Yên Thượng 01 vụ, thị trấn Khánh Yên 02 vụ, Dương Quỳnh 01 vụ, Sơn Thủy 01 vụ, Làng Giàng 01 vụ, Tân Thượng 01 vụ, Khánh Yên Hạ 01 vụ. Xử lý hành chính 2 đối tượng về hành vi trồng cây thuốc phiện trái phép, tiêu hủy 336 m² cây thuốc phiện tại các địa bàn xã Khánh Yên Hạ, Nậm Chày, Liêm Phú. Trong thời gian tới giao cho Công an huyện tiếp tục chỉ đạo các lực lượng tăng cường công tác nắm tình hình, bám sát địa bàn, chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đặc biệt là tội phạm về ma túy, tập trung vào các địa bàn trọng điểm, nóng bỏng về ma túy như Minh Lương, Nậm Xây.

8. Cử tri các xã đề nghị lực lượng Cảnh sát giao thông huyện tăng cường công tác kiểm tra, đảm bảo an toàn giao thông nhất là đối với người tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh, vượt ẩu

Trả lời

Ngay từ đầu năm Công an huyện đã xây dựng chương trình, kế hoạch công tác nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện trong đó tiến hành triển khai quyết liệt các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kiểm chế và giảm tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí. Thực hiện nghiêm chỉ thị số 12/CT – TTg ngày 02/6/2015 của Thủ tướng chính phủ về “tăng cường thực hiện các giải pháp nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô và công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường sắt”. Tổ chức triển khai có hiệu quả các đợt cao điểm tăng cường đảm bảo TTATGT và tổng kiểm tra, kiểm soát theo các chuyên đề.

Huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm TTATGT, nhất là đối với xe ô tô quá khổ, quá tải, người tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh, vượt ẩu.

Chủ động phối hợp với các cơ quan báo, đài tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về TTATGT, về kết quả công tác của lực lượng Cảnh sát giao thông Công an huyện.

Tính đến ngày 19/5/2016 lực lượng Cảnh sát giao thông Công an huyện đã tiến hành 83 lượt thăm tra kiểm soát giao thông, lập biên bản vi phạm 263 trường hợp; Xử lý phạt tiền 212 trường hợp; nộp Kho bạc nhà nước 175.970.000 đồng; tạm giữ tạm giữ phương tiện: 64 trường hợp; Tước quyền sử dụng GPLX: 10 trường hợp; Đăng ký 605 xe mô tô.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện công tác tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông Công an huyện gặp một số khó khăn như sau:

Căn cứ Quyết định số 430/QĐ-CAT_PC67 ngày 25/4/2016 của Công an tỉnh Lào Cai quyết định về việc ban hành quy định phân công trách nhiệm, phân cấp tuyến, địa bàn, tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông lực lượng Cảnh sát giao thông Công an huyện chỉ được tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm trên tuyến đường tỉnh, đường huyện, đường xã, đường chuyên dùng trên địa bàn huyện, tuyến đường tỉnh lộ 151 từ ngã ba Khe Léch đến hết địa phận huyện Văn Bàn km18 xã Văn Sơn giáp danh với xã Phú Nhuận huyện Bảo Thắng, địa bàn thị trấn Khánh Yên, nút giao IC 16 Cao tốc Nội Bài - Lào Cai nối với Quốc lộ 279. Riêng tuyến đường Quốc lộ 279 chạy qua các xã Tân An, Sơn Thủy, Khánh Yên Thượng, thị trấn Khánh Yên, Làng Giàng, Hòa Mạc, Dương Quỳ, Thẩm Dương, Minh Lương, Nậm Xé, từ km 89a Tân An đến KM157+430 Nậm Xé, lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh. Mặt khác hiện nay lực lượng Cảnh sát giao thông thuộc phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh rất mỏng, không đủ lực lượng để thường xuyên phối hợp với Công an huyện nói chung và Công an huyện Văn Bàn nói riêng trong công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông. Dẫn đến công tác phối hợp tuần tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trên Quốc lộ 279 đi qua các xã, thị trấn thuộc huyện Văn Bàn hiệu quả chưa cao, chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Hiện nay đã có kiến nghị với Công an tỉnh Lào Cai về việc điều chỉnh một số nội dung trong công tác phân cấp tuyến, địa bàn tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng Cảnh sát giao thông huyện thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện Văn Bàn.

9. Doanh nghiệp nhỏ và HTX tại xã Dương Quỳ đề nghị UBND huyện tạo điều kiện cho Doanh nghiệp, HTX đảm nhận các công trình xây dựng cơ bản mà Doanh nghiệp có thể đảm nhận được để tạo việc làm tại chỗ cho công nhân:

Trả lời:

Việc ưu tiên cho doanh nghiệp thực hiện các nhiệm vụ tại địa phương là chủ trương chung của tỉnh, của huyện. Tại Khoản 5 Điều 24 Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 quy định:

"Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có đủ năng lực được ưu tiên tham gia các chương trình mục tiêu, chương trình phát triển kinh tế - xã hội sau đây:

a) Các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn và quản lý các công trình sau khi hoàn thành, kể cả các công trình chợ và công trình hạ tầng phục vụ phát triển cụm công nghiệp và cụm làng nghề ở nông thôn;

b) Các dự án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội khác trên địa bàn phù hợp với khả năng của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã."

Vì vậy việc quyết định lựa chọn doanh nghiệp, hoặc HTX đảm nhận thi công các công trình XD/CB tại địa bàn của xã do UBND xã quyết định. Tuy nhiên quy trình thực hiện việc lựa chọn phải thực hiện đúng trình tự và các quy định của pháp luật.

10. Nghiên cứu đề xuất đầu tư xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt cho 16 thôn thuộc xã Dương Quý; thôn Ba Xã thuộc xã Tân An; Thôn Bơ xã Khánh Yên Trung. Đầu tư xây dựng nhà văn hóa và cơ sở vật chất, trang thiết bị nội thất cho các nhà văn hóa khu dân cư:

Trả lời:

- Đối với đầu tư xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt cho 16 thôn thuộc xã Dương Quý; thôn Ba Xã thuộc xã Tân An; Thôn Bơ xã Khánh Yên Trung:

Đề nghị UBND xã Dương Quý, Khánh Yên Trung lập Tờ trình đề xuất các công trình theo kiến nghị của cử tri báo cáo UBND huyện (qua Phòng Tài chính-Kế hoạch). Các công trình đề nghị đầu tư đề nghị UBND xã thực hiện theo nội dung Văn bản số 641/UBND-TH ngày 08/7/2016 của UBND huyện Văn Bàn về việc đề xuất kế hoạch danh mục công trình đầu tư theo Chương trình MTQG Xây dựng Nông thôn mới và Giảm nghèo bền vững năm 2016 và giai đoạn 2016 - 2020 sử dụng vốn ngân sách Trung ương .

- Đầu tư xây dựng nhà văn hóa và cơ sở vật chất, trang thiết bị nội thất cho các nhà văn hóa khu dân cư:

+ Đối với xây dựng nhà văn hóa thôn, bản: Hàng năm nguồn vốn ngân sách tỉnh bố trí xây dựng nhà văn hóa thôn bản cho huyện Văn Bàn còn hạn chế. Nguồn vốn do tỉnh giao sẽ ưu tiên đầu tư xây dựng nhà văn hóa thôn bản cho các xã phấn đấu hoàn thành xây dựng nông thôn mới năm 2016 - 2017. Đề nghị UBND xã rà soát, đề xuất đầu tư thực hiện theo nội dung Văn bản số 641/UBND - TH ngày 08/7/2016 của UBND huyện Văn Bàn về việc đề xuất kế hoạch danh mục công trình đầu tư theo Chương trình MTQG Xây dựng Nông thôn mới và Giảm nghèo bền vững năm 2016 và giai đoạn 2016 - 2020 sử dụng vốn ngân sách TW.

- Đối với đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị nội thất cho các nhà văn hóa khu dân cư. Hiện nay ngân sách tỉnh không bố trí vốn để đầu tư trang thiết bị nội thất cho các nhà văn hóa khu dân cư. Bên cạnh đó ngân sách huyện còn hạn chế vì vậy đề nghị UBND các xã chủ động cân đối bố trí ngân sách xã, hoặc huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để đầu tư trang thiết bị nhà văn hóa thôn bản trên địa bàn xã.

11. Cử tri xã Làng Giàng đề nghị UBND huyện kiểm tra việc khai thác quặng cao lanh trên địa bàn xã, tình trạng xe ô tô chở quặng cao lanh đỗ không đúng nơi quy định, xe chở quặng rơi vãi dọc tuyến đường gây ô nhiễm môi trường, gây khó khăn cho người dân khi tham gia giao thông

Trả lời

Nội dung này, UBND huyện giao cho Phòng TN – MT huyện tổ chức kiểm tra. Kết quả kiểm tra thực tế tại khai trường khai thác, trên tuyến vận xuất từ mỏ đến điểm giao với Quốc lộ 279, đến cầu cân, đến giáp Bệnh viện đa khoa huyện và kết quả làm việc với đại diện Công ty Cổ phần Khoáng sản Lào Cai (đơn vị được cấp phép khai thác Fenspat tại xã Làng Giàng) cho thấy:

+ Đối với việc dừng đỗ xe xe không đúng nơi quy định: Khách hàng của Công ty hiện nay là 18 đơn vị tiến hành thu mua và tổ chức vận tải không thường xuyên trong năm. Phương tiện trở quặng do bên khách hàng của công ty chủ động hợp đồng và thực hiện, Công ty chỉ tiến hành bán hàng trực tiếp tại mỏ. Trách nhiệm quản lý điều hành phương tiện vận tải hàng hóa trên toàn tuyến thuộc các đơn vị khách hàng hiện nay của Công ty.

+ Về BVMT: Công ty bố trí 01 xe téc chuyên dụng 6 m³ hoạt động hết công suất để tưới nước dập bụi trong quá trình vận tải tại tuyến đường nêu trên, bình quân mỗi ngày khoảng 15 xe. Tuy nhiên, ngoài việc tưới nước, Công ty vẫn chưa có biện pháp vệ sinh môi trường hữu hiệu trong việc thu gom chất thải, quặng rơi vãi nhất là gần khu vực trạm cân tiếp giao với Quốc lộ 279, giáp trụ sở nhà máy và nghĩa trang liệt sỹ huyện. Đoạn đường này do phương tiện vận tải quặng có trọng tải lớn và các phương tiện tham gia giao thông khác qua lại liên tục thường xuyên nên tạo ra nhiều ổ gà, có tình trạng phát tán bụi vào ngày nắng và bùn đất lầy lội vào ngày mưa gây ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt đối với các hộ dân sinh sống quanh khu vực và phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này.

+ Công ty có chủ trương di chuyển trạm cân vào khu vực giáp mỏ để thuận tiện và đồng bộ cho việc quản lý, xuất hàng và thực hiện nhiệm vụ BVMT. Kế hoạch sẽ hoàn thiện trong năm 2016.

* **Kết luận kiểm tra:** Công ty Cổ phần Khoáng sản Lào Cai chưa làm tốt công tác BVMT, cụ thể là tại khu vực trạm cân, Công ty chưa tiến hành thu gom chất thải và quặng rơi vãi tại khu vực này làm phát tán bụi vào ngày nắng và tạo bùn đất lầy lội vào ngày mưa. Chưa có phương án vận tải, quản lý phương tiện, quản lý bến bãi đậu đỗ xe và phân định trách nhiệm của các bên liên quan được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt làm căn cứ tổ chức thực hiện. Do vậy phản ánh của cử tri xã Làng Giàng về hiện tượng xe chở quặng đậu đỗ không đúng nơi quy định và về hoạt động vận tải làm rơi vãi dọc tuyến đường gây ô nhiễm môi trường là có căn cứ phản ánh đúng sự thật.

UBND huyện yêu cầu UBND xã Làng Giàng: Tiếp tục giám sát chặt chẽ quá trình khai thác, sản xuất, kinh doanh và BVMT của Công ty trên địa bàn xã. Phát hiện những sai phạm, hạn chế, yếu kém để chủ động xử lý theo thẩm quyền

hoặc thông báo và phối hợp với cơ quan chức năng của huyện để có hình thức xử lý, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Giao Công an huyện kiểm tra, quản lý, làm rõ đối với đơn vị chịu trách nhiệm phải xây dựng và đề nghị phê duyệt phương án vận tải quặng Fenspat, công tác quản lý điều hành phương tiện vận tải, báo cáo UBND huyện và các cơ quan chuyên môn huyện.

Yêu cầu Công ty:

- Đẩy nhanh tiến độ đề nghị nghiệm thu và phê duyệt các công trình BVMT như đã cam kết trong ĐTM, đồng thời khắc phục ngay những hạn chế, tồn tại về BVMT trong vận tải hàng hóa. Di chuyển trạm cân theo kế hoạch của Công ty với thời gian hợp lý và nhanh nhất có thể.

- Đàm phán, xác định rõ trách nhiệm của đơn vị lập và đề nghị phê duyệt phương án vận tải hàng hóa, quản lý, điều hành phương tiện vận tải hàng hóa.

- Bố trí sắp xếp ngay bên, bãi đậu đỗ phương tiện tạm thời tại vị trí hợp lý trong khu vực cho xe chờ nhập và vận xuất quặng. Có các biện pháp bảo vệ môi trường hữu hiệu trong khai thác, sản xuất, kinh doanh không làm ảnh hưởng đến môi trường xung quanh nhất là trên tuyến vận tải.

12. Cử tri xã Minh Lương phản ánh Công ty Cổ phần Vàng Lào Cai khi khai thác vàng đã đổ ghènh xuống khe suối, mùa mưa lũ bùn xả thải tràn lấp ruộng gây ảnh đến sản xuất của người dân. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra, có biện pháp xử lý kịp thời:

Trả lời

Kết quả kiểm tra thực địa khu vực khai thác vàng và khu vực bố trí đổ thải của Công ty Cổ phần Vàng Lào Cai. Qua kiểm tra, không có hiện tượng đất đá thải xuống khe suối, tình trạng lũ bùn xả thải tràn lấp đồng ruộng của nhân dân xung quanh là không xảy ra. Hiện nay, công ty đang chấp hành nghiêm chỉnh công tác bảo vệ môi trường.

*** Kết luận kiểm tra:**

Hoạt động khai thác vàng gốc của Công ty CP vàng Lào Cai tại xã Minh Lương cơ bản tuân thủ theo trình tự, thiết kế khai thác và đảm bảo công tác BVMT, không gây ảnh hưởng đến đời sống, đất đai sản xuất canh tác của nhân dân giáp ranh vùng triển khai dự án.

UBND huyện yêu cầu

+ UBND xã Minh Lương: Tổ chức giám sát quá trình khai thác, sản xuất và BVMT của Công ty trên địa bàn xã. Khi phát hiện những tồn tại, hạn chế để chủ động xử lý theo thẩm quyền hoặc phối hợp với cơ quan chức năng của huyện để có hình thức xử lý, giải quyết theo quy định của pháp luật.

+ Đối với Công ty CP vàng Lào Cai :Yêu cầu tiếp tục duy trì, tuân thủ trình tự trong hoạt động khai thác, sản xuất khoáng sản. Thường xuyên kiểm tra,

đánh giá, gia cố, cải tạo các công trình BVMT nhằm phòng tránh sự cố, rủi ro có thể ảnh hưởng đến môi trường, đất đai và đời sống nhân dân. Chủ động xử lý, giải quyết sự cố môi trường (nếu có) hoặc báo cáo để có biện pháp phối hợp thực hiện đảm bảo theo quy định.

13. Tổ chức kiểm tra việc hoàn nguyên của các công ty khai thác khoáng sản trên địa bàn xã Dương Quỳnh, Làng Giàng:

Trả lời

*** Tại xã Dương Quỳnh:** Thời gian qua, Chi nhánh Công ty ECOTECH Việt Nam đã hoạt động khai thác vàng sa khoáng kết hợp tu tạo và nắn dòng chảy suối Chăn trên địa bàn xã. Hoạt động của Chi nhánh Công ty ECOTECH Việt Nam thực hiện theo nội dung dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tổ chức khai thác, cải tạo đất, hoàn nguyên, phục hồi môi trường và nắn dòng chảy dưới sự giám sát, kiểm tra của các cấp có thẩm quyền. Việc hoàn nguyên, cải tạo, phục hồi môi trường tại xã Dương Quỳnh (thuộc giai đoạn 1 của Dự án) đã được các cơ quan có thẩm quyền và UBND xã Dương Quỳnh kiểm tra, thống nhất ký kết nghiệm thu, bàn giao cho UBND xã Dương Quỳnh quản lý theo quy định từ năm 2014.

*** Tại xã Làng Giàng:**

Qua kiểm tra, rà soát và làm việc với UBND xã Làng Giàng thì hiện nay trên địa bàn xã Làng Giàng không có dự án khai thác khoáng sản nào hết thời hạn giấy phép khai thác để phải tổ chức hoàn nguyên, đóng cửa mỏ.

Nguyễn Thơm - Phó Chánh VP HĐND&UBND huyện